



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- นายเคอร์รี ทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนแยกการเมืองออกจากเรื่องสภาวะโลกร้อน
- พิสูจน์ทราบเหยื่อจากการโจมตี 9/11 เพิ่มอีก ๒ ราย

๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

- ขบวนสวนสนามของทหารในชุดป้องกันวัตถุมีพิษและสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ

๑. นายเคอร์รี่ ทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนแยกเรื่องการเมืองออกจากเรื่องสภาวะโลกร้อน (วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔)

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายจอห์น เคอร์รี่ ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านสภาพภูมิอากาศ ปรากฏตัวบนหน้าจอระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอลิงก์กับนายหวัง ยี่ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ขณะเยือนเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อเช้านี้ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน นายจอห์น เคอร์รี่ ทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญมากกว่าการเมือง โดยได้โต้ตอบต่อคำเตือนของจีนว่าความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสองประเทศอาจบ่อนทำลายความร่วมมือในการลดการปล่อยมลพิษ

สหรัฐอเมริกาซึ่งกลับมามีบทบาทในการทูตด้านสภาพภูมิอากาศโลกอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนานถึง ๔ ปี ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ หวังว่าจีนจะแยกเรื่องสภาพภูมิอากาศออกจากข้อพิพาทกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การค้า สิทธิมนุษยชน และที่มาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่จีนเชื่อว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงกัน

นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่าสหรัฐฯ มองเห็นความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านสภาวะโลกร้อนในภาพที่เป็น "โอเอซิส" ในขณะที่จีนมองว่า "บริเวณโดยรอบโอเอซิสเป็นทะเลทราย และโอเอซิสจะกลายเป็นทะเลทรายในไม่ช้า" "ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ไม่สามารถแยกออกจากความสัมพันธ์ของจีน-สหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ อีกมากมาย"

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า นายเคอร์รี่ กล่าวกับนายหวัง ว่าทางวอชิงตันต้องการให้จีนให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพภูมิอากาศมากขึ้น "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคอร์รี่ ยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยความจริงจังและความเร่งด่วน พร้อมสนับสนุนให้จีนใช้ความพยายามให้มากขึ้นอีก เพื่อลดการปล่อยมลพิษ"

สำนักข่าวซินหัว ได้รายงานว่าการประชุมทางวิดีโอที่แยกออกมาอีกการประชุมระหว่างนายเคอร์รี่กับรองนายกรัฐมนตรี นายหาน เจิ้ง ของจีน จีนได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ "สร้างบรรยากาศความร่วมมือที่ดี" ซึ่งนายเคอร์รี่ ตอบว่า สหรัฐอเมริกายินดีที่จะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างกันของสองประเทศ

นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศหวังว่าการเจรจาจะมีบรรยากาศที่ดีมากขึ้น อันจะมาสู่ความมั่นใจจากทั้งสองประเทศที่จะต่อสู้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายหลี่ โชว ที่ปรึกษาอาวุโสด้านสภาพภูมิอากาศของกลุ่มสิ่งแวดล้อมกรีนพีซกล่าวว่า “G2 (จีนและสหรัฐอเมริกา) เรื่องของโอเอซิสและทะเลทรายไม่ใช่เรื่องในระดับทวิภาคีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของโลกทั้งโลก” “ถ้าหากพวกเขาไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศร่วมกันให้เร็วพอ ในไม่ช้าทุกอย่างก็จะกลายเป็นทะเลทราย”

การประชุมที่เมืองเทียนจิน ถือเป็น การเจรจากันครั้งที่สองระหว่างนายเคอร์รี และนายเซี่ยะ ซึ่งการเจรจาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ณ เมืองเซียงไฮ้ ซึ่งการประชุมของนายเคอร์รี ในครั้งนี้จำกัดเฉพาะวาระปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น

แม้ว่านายหวาง จะเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ อาจเชื่อมโยงกับประเด็นทางการทูตอื่นๆ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความพยายามในการที่จะลดการปล่อยก๊าซมลพิษและความมุ่งมั่นในการนำรูปแบบพลังงานสะอาดมาใช้เป็นวาระสำคัญภายในประเทศของจีนอยู่แล้ว

นายอเล็กซ์ หวาง ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า “ผู้นำจีนได้กล่าวมานานแล้วว่า พวกเขามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากภายนอก แต่เป็นเพราะเป็นประโยชน์ต่อจีนเองและต่อโลกโดยรวมในวงกว้าง” “หากเป็นเช่นนั้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็ไม่ใช่ผลให้การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของจีนต้องล่าช้าลง”

ที่มา <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-holds-virtual-climate-meeting-with-us-describes-environment-policy-oasis-2021-09-02/>

๒. พิสูจน์ทราบเหยื่อจากการโจมตี 9/11 เพิ่มอีก ๒ ราย (วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)

มีการระบุว่าสามารถพิสูจน์ทราบเหยื่อเพิ่มอีก ๒ ราย จากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 ก่อนวันครบรอบ ๒๐ ปีของโศกนาฏกรรม

เมื่อวันอังคาร หัวหน้าผู้พิสูจน์ทราบทางการแพทย์ของเมืองนิวยอร์ก กล่าวว่า ได้มีการพิสูจน์ทราบเหยื่อที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์โดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากศพของพวกเขา

การระบุตัวตนของทั้งสองรายซึ่งเป็นเหยื่อสองรายแรกของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ คนร้ายได้จี้เครื่องบินทั้งหมดจำนวนสี่ลำ ๒ ลำแยกไปพุ่งชนตึกแฝดของอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในเมืองแมนฮัตตัน ๑ ลำพุ่งชนสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และอีก ๑ ลำตกลงกลางทุ่งแห่งหนึ่งในเพนซิลเวเนีย

การโจมตีดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ ๓,๐๐๐ ราย โดย ๒,๗๕๓ ราย อยู่ในอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ผู้คนราว ๑,๑๐๐ คน หรือประมาณร้อยละ ๔๐ ของเหยื่ออาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถูกลืม ยังคงไม่สามารถระบุตัวตนได้ เนื่องจากซากศพของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

หัวหน้าผู้พิสูจน์ทราบทางการแพทย์ บาร์บารา เอ. ซิมป์สัน ได้กล่าวว่า “ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พวกเราจะไม่มียันลิม และเราให้คำมั่นว่าจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่เรามีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่สูญหายจะได้กลับมาพบกับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง”

ที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210908_19/

๓. **ขบวนสวนสนามของทหารในชุดป้องกันวัดภูมิพิชและสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ**

(วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เกาหลีเหนือได้จัดแสดงขบวนสวนสนามทางทหารเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๓ ปีของการก่อตั้งประเทศปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ไม่ได้มีการแสดงขีปนาวุธนำวิถีที่สำคัญใด ๆ

ภาพถ่ายจากสื่อของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงการสวนสนามในเวลากลางคืนของทหารและบุคคลากรในชุดป้องกัน **วัดภูมิพิช** แทนที่จะสวมเครื่องแบบทหาร

จะเห็นผู้นำสูงสุด นายคิม จองอึน ซึ่งดูผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัด อยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยกำลังกอดเด็ก ๆ

เกาหลีเหนือกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน สื่อทางการได้เผยแพร่ภาพรถดับเพลิง รถแทรกเตอร์ และพลูในระหว่างการสวนสนาม

ส่วนหนึ่งของขบวนสวนสนามแต่งกายด้วยชุดที่ดูเหมือนชุดป้องกันวัดภูมิพิชสีแดงสด และสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ของการจัดตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

ที่มา <https://www.bbc.com/news/world-asia-58497157>

นางสาวสิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้ประมวลข่าว